



ĐIỂM TIN HÀNG NGÀY

TỔNG HỢP THÔNG TIN NỔI BẬT PHẢN ÁNH TRÊN MỘT SỐ BÁO, ĐÀI VỀ LĨNH VỰC THỦY SẢN

(Thứ Ba, Ngày 30 tháng 6 năm 2020)

I. LĨNH VỰC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Báo Nông thôn ngày nay đăng tải các tin, bài:

+ Hà Nam: Nuôi cá theo kiểu “đào sông trong ao” sản lượng tăng 7 lần

Công nghệ IPRS hay còn gọi là công nghệ nuôi cá “sông trong ao” được anh Hoàng Văn Thường (thôn Đích, xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đưa vào hoạt động gần 2 năm nay đã giúp gia đình anh thu lợi gần 1 tỷ đồng/năm..”(Tác giả: Tú Oanh, 29/6/2020). [Xem chi tiết](#)

Báo Nông nghiệp đăng tải các tin, bài:

+ Kiên Giang: Khảo sát, xác định các loài ốc độc làm cơ sở nhận biết

Mục đích là nhằm xác định thành phần các loài ốc độc trên khu vực biển thuộc quần đảo Phú Quốc, làm cơ sở cho việc xây dựng sổ tay nhận biết các loại ốc độc trên một số vùng biển Việt Nam. Qua đó, nhằm giúp các bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các vùng biển, đảo có kiến thức nhận biết, phòng tránh các loài ốc độc, không khai thác và ăn phải các loài ốc độc, dẫn đến các trường hợp tử vong đáng tiếc. (Tác giả: Đ.T. Chánh, 30/6/2020). [Xem chi tiết](#)

II. LĨNH VỰC KHAI THÁC THỦY SẢN

Báo Nông nghiệp Việt Nam đăng tải các tin, bài:

+ Sinh viên chế tạo áo khoác công nghệ giúp ngư dân an toàn trên biển

Chiếc áo khoác công nghệ do nhóm sinh viên Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng chế tạo có thể phồng lên như áo phao, tích hợp tính năng định vị. Bề ngoài nhìn vào, chiếc áo khoác công nghệ sCoat trông giống như những chiếc áo thông thường nhưng bên trong được trang bị phao nổi vùng cổ và hai cánh tay, tích hợp hệ thống chứa khí nén Co2 vừa phải nằm gọn bên trong áo, khi cần thiết có thể ấn nút mở van cho khí làm phồng phao, đưa người nổi lên mặt nước.(Tác giả: Văn Tuấn, 30/6/2020). [Xem chi tiết](#)

Báo Sài Gòn giải phóng đăng tải các tin, bài:

+ Phát triển kinh tế biển bền vững

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 647/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030.(Tác giả: Xuân Thu, 29/6/2020). [Xem chi tiết](#)

III. CHỐNG KHAI THÁC IUU

Báo Khánh Hòa đăng tải các tin, bài:

+ *Phối hợp kiểm soát tàu cá có nguy cơ vi phạm khai thác IUU*

Ban Chỉ đạo Chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố trong cả nước đề nghị phối hợp kiểm soát tàu cá của tỉnh Khánh Hòa có nguy cơ vi phạm khai thác IUU. (*Tác giả: H.L, 29/6/2020*). [Xem chi tiết](#)

IV. THƯƠNG MAI THỦY SẢN

Báo Công thương đăng tải các tin, bài:

+ *Hỗ trợ tối đa cho xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong thực thi EVFTA*

Việc nhanh chóng đưa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đi vào thực thi sớm và đạt hiệu quả cao nhất sẽ giúp ngành nông, lâm, thủy sản Việt bước ra sân chơi lớn và từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đó là những chia sẻ của các diễn giả, doanh nghiệp tại Hội nghị “Hỗ trợ doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản vào thị trường EU thực thi có hiệu quả Hiệp định EVFTA”, do Bộ Công Thương chủ trì phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 30/6. (*Tác giả: Dương- Minh- Duyên, 30/6/2020*). [Xem chi tiết](#)

+ *Xuất khẩu nông – thủy sản sang Trung Quốc: Thay đổi để thích ứng*

Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc), chính quyền Quảng Tây đang thực hiện nghiêm chế độ quản lý hàng hóa đưa vào tiêu thụ tại các chợ, siêu thị; tăng cường kiểm tra các loại giấy tờ ... Trước yêu cầu từ thị trường Trung Quốc, Bộ Công Thương khuyến nghị các DN, hộ sản xuất hàng nông-thủy sản XK sang thị trường Trung Quốc tăng cường giám sát chất lượng, chủ động phối hợp chặt chẽ với đối tác nhập khẩu tuân thủ nghiêm các quy định của Trung Quốc về tiêu chuẩn chất lượng; tích cực theo dõi, nắm bắt thông tin về thị trường để chủ động đưa hàng lên các cửa khẩu biên giới, qua đó góp phần giảm thiểu rủi ro và thời gian thông quan hàng hóa. (*Tác giả: Nguyễn Hạnh, 30/6/2020*). [Xem chi tiết](#)

Báo Phú Yên đăng tải các tin, bài:

+ *Hiệp định EVFTA: Thực thi cơ chế hạn ngạch thuế quan*

Trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), EU cam kết dành hạn ngạch thuế quan (TRQ) cho Việt Nam đối với 14 mặt hàng. Để hỗ trợ doanh nghiệp Việt thực thi các cam kết này, Bộ Công Thương đã cung cấp thông tin cụ thể về cơ chế phân bổ và quản lý TRQ của EU đối với từng mặt hàng. 14 mặt hàng mà EU cam kết dành TRQ cho Việt Nam bao gồm: trứng và lòng đỏ trứng gia cầm; tỏi; ngô ngọt; gạo đã xát; gạo đã xay; gạo đã xay thuộc một số loại gạo thơm nhất định; tinh bột sắn; cá ngừ; surimi; đường và các sản phẩm khác chứa hàm lượng đường

cao; đường đặc biệt; nấm; ethanol; mannitol, sorbitol, dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác. *(Tác giả: TTXVN, 29/6/2020)* [Xem chi tiết](#)

V. VẤN ĐỀ KHÁC

Báo Nông nghiệp đăng tải các tin, bài:

+ EVFTA là cơ hội vàng, tạo cú hích lớn cho xuất khẩu nông sản

Sau khi EVFTA có hiệu lực, nông, lâm, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sẽ có thể tiếp cận được một thị trường đầy tiềm năng với dân số hơn 500 triệu người và GDP đạt 15.000 tỷ USD... *(Tác giả: Thanh Sơn, 30/6/2020)*. [Xem chi tiết](#)

+ Khai trương hệ thống Cấp giấy chứng nhận xuất xứ điện tử theo EVFTA

Lễ khai trương hệ thống Cấp giấy chứng nhận xuất xứ điện tử theo Hiệp định EVFTA, được thực hiện trong khuôn khổ Hội nghị Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vào thị trường EU, thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA”, do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ NN-PTNT và UBND TP HCM, tổ chức vào ngày 30/6 tại TP. HCM. *(Tác giả: Thanh Sơn, 30/6/2020)*. [Xem chi tiết](#)

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN
